

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างเล็งเห็นความสำคัญต่อวัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงเป็นการหล่อหลอมให้พนักงานมีพฤติกรรมในการทำงานที่ดีขึ้น ลดภาระการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างจึงดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้

๑. การดำเนินการประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง นายเหี้ยม ภูสกุลทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายวิมล กราวกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง นายกิตติวัฒน์ บุญกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง และนายพศิน นิลธรรม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประชุมบุคลากรของหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ในการประชุมดังกล่าวผู้บริหารท้องถิ่นได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการทำงานแก่บุคลากร หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งนี้ เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีจิตสำนึกและความตระหนักคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง





๒. เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่างได้มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๔๐ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง



๓. เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วัดดอนพราหมณ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา นายหิ้วยว ภูสกุลทรัพย์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในการอบรมดังกล่าวได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๒ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง



๔. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง นายเหิงยิว ภูสกุลทรัพย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง พร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายวิมล กราวกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง นายกิตติวัฒน์ บุญกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง และนายพศิน นิลธรรม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ประชุมบุคลากรของหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ในที่ประชุมได้เน้นย้ำและปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสำนึกและความตระหนักคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๒ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง

